

การทำหน้าที่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินรวมถึงแก้ไขฟื้นฟูสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาโดยการให้กู้ยืม การเข้าถือหุ้น และการดำเนินการมาตรการต่างๆตามนโยบายทางการในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและสถาบันการเงิน ปี 2539-2541 ได้ส่งผลให้กองทุนฯ มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องรับภาระดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละปีจำนวนมาก ในปี 2555 จึงมีการตราพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 (พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะลดภาระดอกเบี้ยจากงบประมาณโดยใช้แหล่งเงินจากการให้สถาบันการเงินนำส่งเงิน 0.46% ของฐานเงินฝากที่ได้รับควบคุมครองให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อใช้ในการจ่ายภาระหนี้ของกระทรวงการคลังดังกล่าว รวมทั้งให้มีการนำส่งเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ ไปสมทบเพื่อการชำระหนี้ดังกล่าวร่วมกับการนำส่งกำไร และเงินจากบัญชีผลประโยชน์ของ ธปท. ซึ่งเป็นแหล่งเงินเดิมในการชำระหนี้ โดยภาระหนี้แรกเริ่มตาม พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ มีจำนวนประมาณ 1.14 ล้านบาท สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.ก.ที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้

1. ยอดหนี้พันธบัตรรัฐบาล 1.14 ล้านล้านบาทยังเป็นของภาครัฐ
2. แหล่งเงินในการชำระคืนเงินต้นจะมาจาก 4 แหล่ง คือ (1) กำไรสุทธิของ ธปท. และทรัพย์สินในบัญชีผลประโยชน์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา (2) เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (3) เงินนำส่งจากสถาบันการเงินและ (4) ดอกผลของเงินหรือสินทรัพย์ตาม (1) (2) และ (3)
3. ให้อำนาจ ธปท. เรียกให้สถาบันการเงินนำส่งเงินเป็นอัตราร้อยละต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามที่ ธปท. กำหนด แต่เมื่อรวมกับอัตราที่กำหนดให้สถาบันการเงินนำส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก
4. กองทุนฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนเงินกู้และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ และ ธปท. มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการเงินในบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนฯ รวมทั้งมีอำนาจส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าวให้แก่กองทุนฯ เพื่อชำระต้นเงินและดอกเบี้ยรวมทั้งค่าบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด